



จดหมายข่าว

สวส. | OARIT NEWSLETTER

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 16 ฉบับที่ 170 ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ผู้บริหาร กรรมการประจำฯ และบุคลากร สวส ร่วมพิธีงานกฐินพระราชทาน



เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ตีระประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย และคุณชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว คณะกรรมการประจำสำนัก รวมทั้งบุคลากร สวส. ร่วมพิธีงานกฐินพระราชทาน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดพ่ายพต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการประจำ สวส ครั้งที่ 8/2564



เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 8/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ตีระประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสุรวุฒิ เชิดชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น และคุณชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนัก เยี่ยมชม และสำรวจความพร้อมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการนักศึกษาในพื้นที่ ภายในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

สวส. ปฏิบัติภารกิจให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564



ในเดือนพฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งบุคลากรของสำนักเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์บริการจนถึงปัจจุบัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยแบ่งเป็นบุคลากรกลุ่ม A บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างดำเนินการให้ภารกิจในทุกๆ วันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และบุคลากรกลุ่ม B ให้บริการรับลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้รับบริการ



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



บริการยืมหนังสือ

ONLINE

ผ่านทาง INBOX แพนกงานห้องสมุด มทร.อีสาน

ขั้นตอนการยืม

1



ค้นหาหนังสือที่ท่านต้องการยืม
ผ่าน WEB OARIT OPAC

2



บันทึกภาพหน้าจอหนังสือที่ต้องการ
ส่งมาที่ INBOX แพนกงานห้องสมุด

3



แจ้งรหัสนักศึกษา/รหัสบัตรประชาชน
พร้อมชื่อ-นามสกุล

4



แจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการส่ง
หนังสือภายในมหาวิทยาลัยฯ

5



รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ และติดต่อกลับ

QR CODE

OARIT OPAC



QR CODE

แพนกงานห้องสมุด
มทร.อีสาน



ติดต่อยืมได้ใน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมที่

แพนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ โทร 2850, 2859

แพนกงานห้องสมุด มทร.อีสาน